

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

แผนงานงบประมาณ/โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
<p><b><u>สำนักงานปลัด</u></b> <u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ</u> <u>รายจ่ายหมวดอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน</li> <li>- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</li> <li>- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ระเบียบกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นิคมสงเคราะห์</li> <li>- โครงการอบรมให้ความรู้ ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</li> <li>- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น</li> <li>- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง</li> <li>- โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> <li>- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ</li> </ul>	<p style="text-align: center;">๙๑,๖๐๐</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">๑๐๔,๔๔๐</p> <p style="text-align: center;">-</p>

แผนงานงบประมาณ/โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไปประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
<p><b>กองคลัง</b></p> <p><u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน</p> <p>- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น</p> <p><b>กองช่าง</b></p> <p><u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน</p> <p>-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร</p>	<p>๕๐,๕๕๒</p> <p>๑๙,๑๕๐</p> <p>๗,๘๐๐</p>

แผนงานงบประมาณ/โครงการ	งบประมาณที่ใช้ไปประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p><u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ</p> <p>ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน</p>	๗,๘๐๐